



ที่ ศธ ๐๒๘๒/๑๖๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิवास อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ศธ.๐๒๘๒/๕๙๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยให้หน่วยงานและสถานศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศโดยเคร่งครัด นั้น

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งว่า มีโรงเรียนเอกชนหลายแห่งขออนุญาตจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ การประชุมสัมมนาของครูและบุคลากร ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากที่มาจากภายนอก ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการแก้ปัญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้ชะลอการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่จัดร่วมกันระหว่างโรงเรียน
๒. ให้ชะลอการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่มีบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรม

กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไป - กลับ ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php) ให้ท่านส่งรายงานตามแบบฟอร์มดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขอบทำดี)
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๐ ๑๖๙๐

โทรสาร ๐ ๔๕๖๐ ๑๖๘๓

ข้อมูล ณ วันที่

แบบรายงานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

กรณีข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/หน่วยงาน จังหวัด

ลำดับ	ชื่อสถานศึกษา	ชื่อ - สกุล	วันที่หยุดเรียน	วันที่เดินทางไป - กลับประเทศที่มีความเสี่ยง (นับวันตั้งแต่ ๑๕ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๓)	หลังจาเดินทางกลับ มีการวินิจฉัยผลของ	มีการเข้ารับการรักษา และเฝ้าระวังที่	ผลการตรวจ (ติดเชื้อ หรือ ไม่ติดเชื้อ)	สถานการ รักษา (หายเป็นปกติ หรือ อยู่ระหว่างรักษา)	ได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจให้ เดินทางหรือไม่ หมายเหตุ โทรศัพท์	ผู้ประสานงาน ของหน่วยงาน

ผู้รับรองข้อมูล

(.....)

ตำแหน่ง

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

- เมื่อมีบุคลากรในสังกัดเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้นำรายงานผ่านรายงานลงในแบบฟอร์มดังกล่าว และแจ้งมายังศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาคารเสนาบดี ๓ ชั้น ๓ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sdgroup.moe@gmail.com โทร. ๐ ๒๒๒๘ ๖๔๐๐ ผู้ประสานงาน นางสาวจิราพร โสตากุล โทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๐๒ ๙๓๓๐๘
- ผู้แจ้งจับต้องข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ ไม่ยอมเข้ารับการรักษาคำนวณค่าของแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย อาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมายราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔